



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ จังหวัดแพร่ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ คือ เป็นผู้ที่ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

ก. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดแพร่ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และ <http://www.bcnph.ac.th>

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีผลคะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ผู้ใดไม่มาถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดตามประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายโชคดี อมรวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดแพร่

ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๑	นางกฤษณมนตร์ คำกวาว	
๒	๑๒	นางสาวจุฑามาศ มหาวี	
๓	๑๓	นางสาวศุภักษร อนุกุล	
๔	๑๗	นางสาวอภิรмы เกลี้ยงดี	

Handwritten signature